



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง มาตรการการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้องปรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร โดยยังคงมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศมาตรการการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2) ให้ อาจารย์ ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือไปศึกษาดูงานก่อนที่จะมี มาตรการนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เห็นว่ามี ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือไปศึกษาดูงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

3) ให้ผู้บริหารคณะ สำนัก และสถาบัน พิจารณาปรับสลับวันทำงานที่บ้านของบุคลากร (Work From Home) หรือให้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยฯ ตามที่เห็นสมควร หากมีความจำเป็นในการเข้า ปฏิบัติงานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ให้หน่วยงานบันทึกแจ้งต่ออธิการบดี โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

สำหรับ อาจารย์ และบุคลากร ที่จำเป็นต้องเดินทางรายงานข้อมูลตนเองผ่านระบบตาม ลิงค์ต่อไปนี้ <https://developers.nsruc.ac.th/athome/dashboard>

4) ให้ผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดย นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง <https://www.facebook.com/nsrunews> หรือ <https://www.facebook.com/pnsru> และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย <http://www.nsruc.ac.th/>

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์